

ภารกิจและกิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ

ตุลาคม-ธันวาคม 2548

ศูนย์บริการวิชาการได้จัดกิจกรรมโครงการและภารกิจต่างๆ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 โดยเป็นกิจกรรมที่สนองตอบต่อพันธกิจของศูนย์บริการวิชาการ "ประสานและดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบายพัฒนาประเทศ" ซึ่งวัตถุประสงค์คือ เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ ประชาชนระดับต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการแก่ชุมชน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย โดยดำเนินตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการทั้ง 4 แบบหลัก คือ ภารกิจ ประจำศูนย์บริการวิชาการ ภารกิจสนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภารกิจความร่วมมือตามบันทึก ข้อตกลง และภารกิจอื่นๆ ในการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมในศูนย์บริการวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภารกิจประจำศูนย์บริการวิชาการ

ภารกิจประจำศูนย์บริการวิชาการ เป็นภารกิจที่มุ่งเน้นเป็นประตุนำวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งองค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน และเรียนรู้จากชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่การพัฒนาการสอนและการวิจัย ของอาจารย์ อันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาต่อไปได้ด้วย ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ ได้ดำเนินภารกิจเหล่านี้เป็น 2 ภารกิจหลักๆ คือ การบริการแก่สังคม และการบริการฝึกอบรม โดยในแต่ละภารกิจนั้นได้มี โครงการในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

การบริการวิชาการเหล่านี้ มุ่งเน้นให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของศูนย์บริการวิชาการคือผลสัมฤทธิ์ต่อชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นบริการชุมชนเพื่อสร้างผู้นำในอนาคต สร้างเยาวชนคุณภาพแก่สังคมและเชื่อมโยงการถ่ายทอด ประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

การจัดกิจกรรมโครงการ "เลือกแนวคิด พิชิตความฝัน สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ" ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัด กิจกรรมนี้ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูแนะแนวมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในหลักการ ทฤษฎี และการฝึก กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการแก้ปัญหาทางการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับมัธยมปลาย และการเลือกศึกษา ต่อในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตนเพื่อป้องกันปัญหาการสอบใหม่ หรือการเรียน ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบรรยายเรื่อง "การเลือกแนวคิด พิชิตความฝัน

วารสารศูนย์บริการวิชาการ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548



สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ" โดยรองศาสตราจารย์ สุณี๋ย สิริธุดชะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เลือกเรียน เลือกเส้นทางชีวิตที่สดใส" นำโดยรองศาสตราจารย์ จิตเจริญ ไชยคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ทีมวิทยากรอีกหลายท่าน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง ร่วมกัน รวมทั้งการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งเป็น กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากร นักศึกษา จาก หลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งผู้ปกครอง และนักเรียนในเขต พื้นที่การศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างมาก ในแต่ละพื้นที่การศึกษามี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 400 คน ซึ่งพื้นที่ในการจัด กิจกรรมนั้นได้ครอบคลุมไปยังเขตพื้นที่การศึกษาในเขต จังหวัดขอนแก่นอย่างทั่วถึง โดยแบ่งเป็น 5 เขตพื้นที่ รายละเอียดดังนี้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 จัดกิจกรรมโครงการ "เลือกแนวคิด พิชิตความฝัน สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ" รุ่นที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 จัดกิจกรรมโครงการ "เลือกแนวคิด พิชิตความฝัน สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ" รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 จัดกิจกรรมโครงการ "เลือกแนวคิด พิชิตความฝัน สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ" รุ่นที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 จัดกิจกรรมโครงการ "เลือกแนวคิด พิชิตความฝัน สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ" รุ่นที่ 4 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 จัดกิจกรรมโครงการ "เลือกแนวคิด พิชิตความฝัน สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ" รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น



วารสารศูนย์บริการวิชาการ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548



นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกกิจกรรมที่เป็นบริการวิชาการแก่สังคมคือ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ศูนย์บริการวิชาการได้จัด "กิจกรรมสรุปผลงาน โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2548" ณ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการได้รับมอบหมายเป็นภารกิจ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประสานงานกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านการบริการวิชาการ

ดังนี้ "มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และจะนำไปสู่การขึ้นสู่สังคมทางปัญญา การพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เข้มแข็ง" ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการจึงได้กำหนดขอบข่ายหน้าที่ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และส่งเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้คณะ ภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อการประเมินตนเองของแต่ละโครงการ (Self Assessment Report) โดยบรรยากาศของงานเป็นการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแต่ละโครงการ จากหลายๆ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 26 ท่าน นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว ด้านหน้ายังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2548 อีกด้วย

จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเหล่านี้ ทำให้ทีมงานของศูนย์บริการวิชาการ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากหลายๆฝ่ายที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำมาปรับใช้การวางแผนงานในการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

1.2 การบริการฝึกอบรม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำให้บริการการฝึกอบรมทางวิชาการแก่องค์กรหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรด้านต่างๆ เพื่อการประสานสหวิทยาการให้กว้างไกล และนำความรู้อันหลากหลายสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ตามความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาการต่างๆ แก่ผู้สนใจ ดังนี้

หลักสูตร "การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)" สำหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุม SMEs ศูนย์บริการวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานภายใน องค์กร และร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ที่มหาวิทยาลัยนำโดยรองศาสตราจารย์จิตเจริญ ไชยาคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรฝ่ายต่างๆ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 58 คน

วารสารศูนย์บริการวิชาการ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548



รูปแบบการอบรมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่แต่ละท่าน แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ มีการประชุมกลุ่มย่อย และนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมทั้งหา แนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ร่วมกัน



นอกจากนั้น ในวันดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการได้มีการประชุมกรรมการ UKM เพื่อระดมสมองในการจัดทำแผนปฏิบัติการ "การบริหารจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549" ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 35 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำการจัดการความรู้ (KM) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย การพัฒนาบุคลากร และพัฒนางาน และให้สอดคล้องกับการประเมินของ กพร. โดยแนวทางในปี 2549 ให้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และพัสดุ ต่อเนื่องจากการสัมมนา UKM และการพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวมโดยเอางานประจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะต้องมีการขยายผลออกไปให้ทั่วถึง โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ประสานงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

จะต้องมีการประเมินผลจากจำนวน CoP ที่จดทะเบียนเครือข่ายเพิ่มขึ้น และเกิดชุมชน Blog ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผลที่ต้องการให้เกิดคือ ลดเวลาการให้บริการ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีการขยายเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ แล้ว ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2549 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดประชุมระดมสมอง เพื่อวางแผนการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหลายโครงการด้วยกัน อาทิ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุม "คณะกรรมการบริหารโครงการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศ.ดร.ฉเนตร นรภูมิพิทักษ์ ผอ. สถาบันพัฒนา



วารสารศูนย์บริการวิชาการ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดร.ช่อ วายุกักตร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายธนิตศักดิ์ บุญกลมศรีศักดิ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น นายประยูร ตั้งทอง อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและทีมผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกัน ในเรื่องของแนวนโยบายการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2549 ซึ่ง ผอ.สถาบัน ISMED ได้ให้แนวคิดในการดำเนินงานว่า "ในปีงบประมาณ 2549 ทางสถาบันเครือข่าย ควรดำเนินการในเรื่องระบบการวิจัยธุรกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและเป็นการรบนโยบายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป"

"หารือแนวทางให้บริการวิชาการแก่กลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสาร" วันที่ 19 ตุลาคม 2548 ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยคำ และทีมผู้บริหารศูนย์ฯ ร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร อันได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางในการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ให้ตรงตามยุทธศาสตร์จังหวัดและแนวทางในการพัฒนาสังคมต่อไป ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวทำให้ผู้บริหารศูนย์ฯ มองเห็นความสำคัญและความต้องการ การพัฒนาพื้นที่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และส่งผลให้ทีมผู้บริหารและคณะ ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อขอคำปรึกษาและร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป



ในวันที่ 25 ตุลาคม 2548 รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นเรื่อง "การพัฒนาคน งาน และจังหวัด" ซึ่งในการหารือดังกล่าวได้ข้อสรุปว่า จะนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยทีมจังหวัดได้เสนอประเด็นที่ต้องการให้พัฒนามากที่สุดคือ การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ การจัดการระบบชลประทาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับสินค้า OTOP รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ อีกด้วย



จากภารกิจบริการฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งการวางแผนงาน การให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความพร้อม และประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำทางวิชาการ ของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการประสานและเชื่อมโยงวิชาการสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

วารสารศูนย์บริการวิชาการ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548

2. ภารกิจความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง

เพื่อสนองต่อแนวทางการขยายเครือข่ายความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางวิชาการ ร่วมกันให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ประเทศชาติร่วมกัน ศูนย์บริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจตามข้อตกลงความร่วมมือ เป็น 2 เรื่องหลักคือ รูปแบบของศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC : Health Accreditation Corroboration Center) และในรูปแบบการทำงานประสานกับสำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC:KKU)

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (HACC:KKU หรือ Health Accreditation Corroboration Center for KKU) เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิด ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ และแนวทางในการพัฒนาให้แก่บุคลากรในระดับต่างๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 มีโครงการต่างๆ ดังนี้

HA 305 : HA สำหรับงานสนับสนุนบริการ



ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2548 ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HA 305 : HA สำหรับงานสนับสนุนบริการ รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ศูนย์บริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์หน้าที่ เป้าหมาย ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างความเข้าใจในมาตรฐานด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล รวมทั้งการเตรียมตัวเพื่อ

รับการประเมินคุณภาพด้วย โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพและการประเมินตนเอง อาทิ อาจารย์ร่ำพรรณ ภทรนิตย์ อาจารย์สมปอง จินาทองไทย เป็นต้น ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้างานในหน่วยสนับสนุนบริการด้านต่างๆ ได้แก่ งานบริหาร งานการเงิน งานยานพาหนะ และผู้สนใจด้านการพัฒนาคุณภาพจาก 4 โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 20 คน

HACC_KKU สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับประเทศเพื่อนบ้าน Health System reform จากแขวงสุวรรณเขต สปป.ลาว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC_KKU ได้รับการเยี่ยมชมจากที่ปรึกษาจากประเทศเบลเยียมคือ Dr. Marlon Garcia Lopez ซึ่งเป็น Public Health Expert จาก แขวงสุวรรณเขต และทีมงาน เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการวางแนวทางเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในแขวงสุวรรณเขต สปป.ลาว ซึ่งได้วางแผนงานไว้ดังนี้ ทีม HACC_KKU จะเดินทางไปศึกษาสถานที่จริงที่แขวงสุวรรณเขตในช่วงปลายเดือนธันวาคม



วารสารศูนย์บริการวิชาการ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548

เพื่อสัมภาษณ์ทีมงาน และผู้บริหารของโรงพยาบาล และนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากนั้นช่วงเดือนมกราคมจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ และโรงพยาบาล น้ำพอง เพื่อเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง และข้อมูลนำมาวางแผนงานให้ทีมจากโรงพยาบาลแขวงสุวรรณเขต กลับไปปฏิบัติจริง โดยมีทีมงานจากศูนย์บริการวิชาการติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อไป

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 5 (HA_KM 5)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ศูนย์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACCC_KKU นำโดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ และทีมงาน HACCC_KKU ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "การเฝ้าระวังการติดเชื้อ" ในลักษณะการแบ่งปันความรู้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 81 คน จากผลการประเมินส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ กับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ทีมงาน HACCC_KKU เป็นผู้ประสานงานต่อไป และยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร เพราะจะทำให้คนในพื้นที่อื่นๆ ไม่ต้องเดินทางไกลด้วย

ทีมวิทยากร HACCC_KKU ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำทีมวิทยากร HACCC_KKU จำนวน 10 ท่าน เดินทางเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2548 ณ ชายทะเล บางแสน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างที่ปรึกษา วิทยากร และผู้เยี่ยมชมกว่า 120 คน เป้าหมายหลักเพื่อสร้างเครือข่ายทีมงานการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

2.2 สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ต่างๆ ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 ดังนี้

การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมหลักสูตร "การเรียนรู้กฎหมายมหาชนด้วยตนเอง"

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมทางไกลนำร่อง หลักสูตร "การเรียนรู้กฎหมายมหาชนด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศูนย์บริการวิชาการ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทบทวน เสริมความรู้และซักถามปัญหา ข้อสงสัย เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นางกาญจนารัตน์ ลีวีโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายชัชทอง โอภาสศิริวิทย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายเอกศักดิ์ ตรีภรณ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน



วารสารศูนย์บริการวิชาการ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548



สอบสัมภาษณ์พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (อบต.)

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 234 อัตรา โดยได้รับสมัครระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2548 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมียอดผู้สมัคร รวมทั้งสิ้น

98,000 คน ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2548 มีผู้สอบผ่านข้อเขียนกว่า 4,000 คน และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2548 โดยความร่วมมือของทีมงานสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และทีมงานระดับผู้อำนวยการหรือเลขาธิการคณะ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีทีมงานจากจังหวัดขอนแก่น และงานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน อีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นได้ภายในเดือน ธันวาคม 2548 นี้

จากภารกิจตามความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เหล่านี้ แสดงถึงความพร้อมของศูนย์บริการวิชาการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน รวมทั้งการประสานองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

3. ภารกิจอื่นๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมภายในศูนย์บริการวิชาการ

ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

ประชุมอนุกรรมการและบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2548

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมอนุกรรมการ และบุคลากร ศูนย์ฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2548 และงานแผนงานในปีงบประมาณ 2549 ในการประชุมดังกล่าวมี คณะอนุกรรมการศูนย์บริการวิชาการเข้าร่วมหลายท่าน อาทิ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดี คณะสัตวแพทย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ จากคณะพยาบาลศาสตร์ ทีมงานผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ประเด็นหลักที่ได้จากการประชุม คือการทบทวนกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ได้ทำในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลมาปรับปรุงให้มีพัฒนาการในการทำงานเพิ่มขึ้น และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น



วารสารศูนย์บริการวิชาการ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548

การตรวจประเมินภายในศูนย์บริการวิชาการ



ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการตรวจประเมินภายใน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.ต. กำจร มนูญปิจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ และรองศาสตราจารย์ชวลิต ไพโรจน์กุล โดยผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการได้นำเสนอผลงานในรอบปี 2548 แก่ผู้ตรวจประเมิน ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ทางศูนย์บริการวิชาการ ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากทีมผู้ตรวจประเมิน อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วางแผนงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2549



ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมเพื่อวางแผนงานและจัดสรรงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ ซึ่งมีตัวแทนจากหลายคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานของโครงการและเกณฑ์การ จัดสรรเงินของแต่ละโครงการ ที่ได้รับการพิจารณาจาก ศูนย์บริการวิชาการให้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป

นำเสนอโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี



วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ทีมงานจาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายพิชัย เล่งพานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ และนายประภาพรณี ชันชัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ ได้เดินทางเข้าร่วมนำเสนอโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดอบรมแก่ผู้ประกอบการใหม่ ในเขตพื้นที่ภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน หรือ

พนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพให้มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเอง ด้วยการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ และเป็นแหล่งจ้างงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สามารถอยู่รอด และรักษาสภาพการจ้างงานไว้ได้ ซึ่งจากการนำเสนอครั้งนี้ ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จ. อุดรธานี ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ประสานงานในการคัดเลือก จัดวิทยากร และติดตามผลสัมฤทธิ์ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ต่อไป

กิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ ทั้งการวางแผนงาน การติดตามและประเมินผลงานในรอบปีที่ผ่านมา การจัดอบรม สัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ศูนย์บริการวิชาการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการทำงาน รวมทั้งการวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป